

ความเป็นมาและความสำคัญของประชาคมทุ่งสง



จากคำกล่าวรายงานการจัดงาน โดย **นายอโณทัย ธรรมกุล** นายอำเภอทุ่งสง นั้น ท่านได้กล่าวว่า จากการขยายตัวของเมืองทุ่งสง ของเมืองในอดีตซึ่งขาดการวางผังเมืองที่ดี ทำให้ปัจจุบันเกิดปัญหาตามมาอย่างมาก จึงอยากใช้โอกาสการประชุมครั้งนี้ ซึ่งทุกภาคส่วน ทั้งเทศบาลเมืองทุ่งสง เทศบาลตำบลทิวัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งในอำเภอทุ่งสง หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาวอำเภอทุ่งสง แสดงถึงความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาและพัฒนาเมืองทุ่งสง เป็นความร่วมมือโดยไม่คำนึงถึงเขตพื้นที่ เป็นความสามัคคีที่เกิดโดยปราศจากเงื่อนไข ทุกคนมีจิตอาสา ร่วมกันแก้ไข พัฒนาท้องถิ่นของตนเองให้มีการจัดการที่ดี

อย่างยั่งยืน มุ่งให้ประชาชนได้รับประโยชน์ มีคุณภาพชีวิตที่ดี

สำหรับการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง หรือการบูรณาการบริหารจัดการท้องถิ่นให้ทุ่งสงพัฒนาอย่างยั่งยืนนี้ ยังเป็นการสานต่องานเพื่อการขับเคลื่อนพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ ที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 นับเป็นการตอกย้ำความร่วมมือร่วมใจของชาวทุ่งสงอีกครั้ง โดยเฉพาะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 13 แห่ง ซึ่งเป็นกลไกหลักในการนำยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทุ่งสงไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงเป็นผู้ประสานงานราชการที่เกี่ยวข้องกับชุมชน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้มาร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทุ่งสงไปสู่เป้าหมายร่วมกัน

การแก้ปัญหาาร่วมกันแบบบูรณาการของเมืองทุ่งสง จะเป็นต้นแบบที่ดีสำหรับการบริหารจัดการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่องค์กรอื่น ๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ เพราะปัญหาต่าง ๆ ที่ทุกภาคส่วนช่วยกันคิด ช่วยกันแก้ จนได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะเป็นสิ่งสำคัญต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการให้เกิดความสำเร็จเป็น



รูปธรรม และนำความภูมิใจร่วมกันมาสู่ภาคีทุกภาคส่วน ทั้งนี้ ทางอำเภอทุ่งสงพร้อมที่จะสนับสนุนและพร้อมประสานงานกับทุกฝ่าย เพื่อให้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทุ่งสงประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

ในประเด็นนี้ **นายสุรินทร์ เพชรสังข์** ปลัดจังหวัดยะลา (อดีตนายอำเภอทุ่งสง) ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในการกล่าวเปิดการประชุมว่า เมื่อปี 2548 นายกทรงชัย นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ได้มาคุยและขอคำปรึกษาเรื่องน้ำท่วม ซึ่งในขณะนั้นก็นึกภาพไม่ออกว่าน้ำท่วมทุ่งสงจะมีสภาพเป็นอย่างไร เพราะคิดว่าน้ำคงจะ

ไหลผ่านในช่วงเวลาสั้นๆ แต่หลังจากนั้น ก็เกิดน้ำท่วมจริงๆ ก็ได้เห็นความเดือนร้อนที่เกิดขึ้น เมื่อ น้ำท่วมทุ่งสง คนที่เดือนร้อนไม่ใช่เฉพาะคนในเขตเทศบาลเท่านั้น แต่เดือนร้อนกันทุกอำเภอ

จึงได้มีการปรึกษากับผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง ซึ่งนับว่ามีความพร้อมมากกว่า อปท.อื่นๆ และอำเภอทุ่งสงก็เริ่มประสานกับทุกฝ่ายให้มารวมมือกัน โดยในช่วงแรกๆ คนที่อยู่ต้นน้ำหรือไม่ค่อย ได้รับผลกระทบ ก็ยังไม่ค่อยให้ความร่วมมือเพราะไม่ค่อยเดือนร้อน แต่การคุยกันหลายๆ ครั้งทำให้ เข้าใจมากขึ้น โดยมีนายอำเภอเป็นคนกลาง จึงค่อยๆ เกิดรูปธรรมของความร่วมมือกันมากขึ้น ซึ่งก็ ต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งก็อาศัยสำนึกของคนด้วย และผู้ว่าราชการจังหวัดในขณะนั้น ก็เห็น ความสำคัญว่า น้ำท่วมทุ่งสงไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสภาพพื้นที่เพียงอย่างเดียว แต่ส่งผลกระทบต่อ เศรษฐกิจและสังคมอื่นๆ ด้วย

สำหรับการประชุมที่หาดใหญ่ ตอนแรกๆ ก็มีคำถามว่าทำไมต้องมาประชุมที่หาดใหญ่ ซึ่งต้อง อธิบายให้เข้าใจว่าหาดใหญ่และทุ่งสงมีสภาพพื้นที่ใกล้เคียงกันมาก เป็นแอ่งกระทะ ที่มีภูเขาและแม่น้ำ ขนาบข้าง และหาดใหญ่เคยประสบปัญหาน้ำท่วมมาก่อน การมาประชุมที่นี้จึงเป็นการดูงานไปด้วยว่า หาดใหญ่เขามีวิธีการจัดการอย่างไร

การแก้ไขปัญหาแบบนี้ต้องใช้เวลา อย่างกรณีตัวอย่างฝังเมืองยะลา ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าเป็นฝัง เมืองที่ดี ซึ่งช่วยในการพัฒนาเมืองอีกหลายๆ ประเด็น การวางฝังเมืองยะลานั้นบว่าใช้เวลาและ พัฒนาการมาเป็นระยะๆ กว่าจะมาเป็นกรณีตัวอย่างที่ดีได้ จึงอยากให้ทุ่งสงได้ทำอย่างต่อเนื่อง

การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ก็นับว่ามีความสำคัญและมีความพร้อม เพราะทุก อปท.และ หน่วยงานภายนอกได้เข้ามารวมมือกัน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะสามารถดำเนินการไปได้ ตามนั้น สิ่งที่สำคัญไปกว่า ก็คือ การปฏิบัติเมื่อกลับไปแล้ว ซึ่งก็เชื่อมั่นว่าการทำงานนี้จะสำเร็จลุล่วง เพราะเห็นความร่วมมือที่กว้างมากขึ้นเชื่อว่าจากกรณีความสำเร็จเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนี้ จะ นำไปสู่ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอื่นๆ ด้วย